



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสุชาพร หงษ์สามารถ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๑๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิษญา นาควัชรระ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพร หงษ์สามารถ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๒ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๕)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๘๘๙๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพร หงษ์สามารถ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด รับไว้ในความดูแลเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓ ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๓๗ ปี HN ๒๑๒๙๙/๔๙ AN ๑๓๙๔/๕๓ มาโรงพยาบาลด้วย ๓ วันก่อน มีไข้ ไอ ๖ ชั่วโมง ก่อนมาโรงพยาบาลเหนื่อยหอบมากขึ้น มีประวัติเป็นโรคหอบหืด รักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลลาดกระบัง-กรุงเทพมหานคร แรกรับที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๗ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที หายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing) วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้ว ได้ ๙๘ เปอร์เซ็นต์ อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๖๙/๙๓ มิลลิเมตรปรอท ฟังเสียงปอดทั้งสองข้างได้ยินเสียงเสียงวี๊ด แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืด ให้การรักษาโดยให้ยาพ่นเวนโทลิน (ventolin) ๑ เนบบูล (nebbule) พ่นทันที ๑ ครั้ง สลับกับยาเบอลาดูอล (beradual) ๑ เนบบูล พ่น ๒ ครั้งติดต่อกัน ให้ยาเด็กซาเม็ทธาโซน (dexamethasone) ๘ มิลลิกรัม ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำทันที แพทย์รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยสามัญชาย ให้การรักษาต่อเนื่อง โดยให้ยาพาราเซตามอล (paracetamal) ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาปวดศีรษะหรือมีไข้ ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง ยาอะม็อกซิซิลลิน (amoxycilline) ๕๐๐ มิลลิกรัม รับประทาน ครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ยาแอมบ็อกซอล (amboxal) รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร ยาเซอร์เทค (zyrtec) รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหาร ยาธีโอฟิลลีน (theophilline) ๒๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ยาเพรดนิโซโลน (prednisolone) ๕ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๓ เม็ด วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหาร ยาโอเมป्राโซล (omeprazole) ๒๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร ยาแอมโลดิพีน (amlodipine) ๕ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหาร ยาพุลมิคอร์ท (pulmicort) พ่น ๒ ครั้ง เช้า เย็น ยาเวนโทลิน ๑ เนบบูล พ่นต่อเนื่องทุก ๖ ชั่วโมง ให้การพยาบาล โดยดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยารักษาภาวะติดเชื้อและโรคหอบหืดตามแผนการรักษาและประเมินภาวะพร่องออกซิเจน เช่น อาการเหนื่อยหอบ ปลายมือปลายเท้าเขียว ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในการหายใจ รายงานแพทย์เมื่อพบอาการผิดปกติ ผลจากการดูแลผู้ป่วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย ฟังเสียงปอดสองข้าง

ได้ยินเสียงปกติ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๓ ระยะเวลาอยู่ในความดูแล ๓ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผ่นพับแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุการเกิดโรค การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
๒. ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคหอบหืด

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยโรคหอบหืดทุกรายได้รับและเข้าใจแผ่นพับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคหอบหืด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ลดการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ
๒. ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม